

**ĐẢNG ỦY XÃ PHÚ XUÂN  
CHI BỘ ÁP PHÚ ĐÔNG**

\*

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

## **BÀI DỰ THI**

**Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề  
“Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn”  
tỉnh An Giang, giai đoạn 2024 - 2025**

Họ tên: Nguyễn Thị Bé Hiền

Đơn vị công tác: UBND xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Thể loại: Gương người tốt việc tốt

Tác phẩm: *“Chia sẻ yêu thương từ một gia đình”*

## **BÀI VIẾT**

### ***“Chia sẻ yêu thương từ một gia đình”***

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ cách mạng vĩ đại và cũng là một tấm gương đạo đức chuẩn mực với việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải học theo, làm theo để trở thành một cán bộ, đảng viên tốt, người công dân tốt trong xã hội.

Trong nhiều năm qua việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “**Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**” đã từng bước đi vào đời sống của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong các phong trào, những việc làm đáng trân trọng và nêu gương, điển hình để tham gia viết bài dự thi tôi xin nêu một tấm gương đã phấn đấu học tập và làm theo Bác với tinh thần đoàn kết giản dị, người được nhắc đến là một gia đình nông dân ngụ tại ấp Phú Đông - xã Phú Xuân - huyện Phú Tân - tỉnh An Giang. Hiện tại chú Nguyễn Văn Lượng đang công tác tại Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo với chức vụ UVTT - Trưởng ban Tổ chức nhân sự - kiêm Phó Trưởng Ban phổ truyền Giáo lý của Ban Trị sự. Có thể thấy, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ hiện hữu, thấm nhuần trong cán bộ, đảng viên, cơ quan, trường học mà còn lan rộng trong môi trường tôn giáo và quần chúng Nhân dân.

Câu chuyện được bắt đầu từ Công văn số 292/CV-BTG HU ngày 18/4/2023 của Ban tuyên giáo Huyện ủy Phú Tân về việc tuyên truyền điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Để viết một tấm gương đã suốt đời phấn đấu rèn luyện, học tập và làm theo Bác tôi xin tóm tắt qua câu chuyện “ Chia sẻ yêu thương từ một gia đình”.

Chú Nguyễn Văn Lượng sinh năm 1960, hiện đang sinh sống tại ấp Phú Đông, xã Phú Xuân, Phú Tân. Bản thân chú luôn xác định việc học tập và làm theo Bác là việc

làm rất cần thiết, quan trọng và phải được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chú Lượng luôn phấn đấu là một người gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc mình phụ trách, lối sống khiêm tốn, giản dị, thương yêu giúp đỡ mọi người.

Chú sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, cha mất sớm chú thành trẻ mồ côi, tuy hoàn cảnh gia đình nghèo khó nhưng chú vẫn không từ bỏ việc học, để được học cái chữ chú đến nương nhờ tại Thánh địa Hòa Hảo để học hết chương trình lớp 9. Sau khi học xong chú làm nhiều nghề thuê mướn để trang trải cuộc sống phụ gia đình. Năm 1978, chú lập gia đình và sống bên vợ tại xã Hiệp Xương, lập nghiệp với hai bàn tay trắng, vợ chồng chú gặp rất nhiều khó khăn, cuộc sống nghèo khổ, cơ cực, thiếu thốn trăm bề. Đứng trước cảnh các con bệnh không tiền thang thuốc, mùa đông dài áo chăn không đủ ấm cho con, càng bất lực hơn khi con mình đến tuổi đến trường nhưng gia đình vẫn còn lắm gian nan, có nhiều khi vợ chồng chú đã không kiềm nén được nước mắt. Chú luôn trăn trở suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi cảnh nghèo khó và với tinh thần chịu thương chịu khó, ý chí không chịu khuất phục khó khăn, chú đã vực dậy đời sống kinh tế gia đình vươn lên làm kinh tế giỏi. Khi kinh tế dần ổn định chú tham gia góp vốn với các Tổ hợp tác nông nghiệp để góp chút công sức cho phát triển sản xuất tại địa phương.

Năm 1993, Chú đã vận động được 15 thành viên để thành lập Tổ nhà ngói, mỗi năm góp vốn cất cho 03 thành viên có căn nhà ổn định; đến năm 1996 gia đình Chú cũng có được căn nhà khang trang, ấm áp. Gia đình Chú có 03 người con, các con chú ra đời và lớn lên trong sự nuôi dạy chăm sóc của gia đình, ý thức được những khó khăn mà cha, mẹ đã trải qua, nên mỗi người đều cố gắng học tập và ai cũng thành đạt, có những đóng góp cho xã hội.

Từ năm 1996 ông vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, vì thế ông càng không ngừng phấn đấu để làm sao xứng đáng là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Lĩnh ngộ được tư tưởng yêu nước, thương dân của Bác, chú 7 Lượng thường xuyên quan tâm chăm lo, động viên và chia sẻ với hàng xóm, láng giềng bằng những việc làm cụ thể như: vận động được các nguồn lực bằng hiện vật, huy động được 02 tổ cất nhà để cất nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tại địa phương xã Phú Xuân nói chung và các xã khác nói riêng, mỗi căn nhà trị giá 30.000.000 triệu đồng (riêng bản thân gia đình chú cất 03 căn/ năm, và duy trì từ năm 2010 đến nay); cấp phát gạo hàng tháng cho 11 hộ nghèo, hộ khó khăn mỗi hộ 20kg gạo tại nơi làm việc của Ban trị sự xã.



*(Ông Nguyễn Văn Lượng tham gia cùng Tổ cất nhà từ thiện xây dựng và trao nhà cho những hộ nghèo)*

Năm 1999, Chú được phân công công tác tại Ban Trị sự Trung Ương Giáo Hội PGHH, đồng thời là Phó Chủ tịch không chuyên trách của UB.MTTQVN Huyện. Chú luôn đoàn kết gắn bó trong nội bộ, thường xuyên tuyên truyền trong tín đồ “Học tập và làm theo Bác về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, sống phải có tâm, phải biết làm việc thiện, hướng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo. Chú và gia đình luôn gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; vận động những người xung quanh cùng tham gia thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới, chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ông cho rằng khi mỗi người chúng ta biết nghĩ đến người khác và mang điều tốt đẹp đến nhiều người thì xã hội ngày một tốt đẹp hơn chính là cách học tập và làm theo Bác một cách thiết thực nhất.

Năm 2021, chú cho mượn 13.000m<sup>2</sup> đất sản xuất nông nghiệp để thành lập tổ sản xuất từ thiện, lợi nhuận từ diện tích đất ấy được Tổ từ thiện hỗ trợ cho Hội khuyến học, Xe chuyên bệnh và các bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nằm viện, qua gần 2 năm thực hiện đã hỗ trợ được trên 100 bệnh nhân, mỗi bệnh từ 500.000<sup>d</sup> - 1.000.000<sup>d</sup>. Năm 2022, hưởng ứng mô hình nhận hỗ trợ cho các hộ già neo đơn của Ủy ban MTTQVN xã chú đóng góp mỗi tháng 600.000<sup>d</sup> cùng các Mạnh thường quân khác của UBMTTQVN xã để chia sẻ với 16 cụ tại địa phương.



*(Ông Lượng cùng các Mạnh thường quân khác đang trao quà hộ neo đơn)*

Những hành động, nghĩa cử cao đẹp của chú Nguyễn Văn Lượng được xã hội trân trọng và tôn vinh. Vì thế, chú được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp như:

Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Từ thiện – xã hội giai đoạn 2012 – 2017



Giấy khen có thành tích xuất sắc, tiêu biểu phong trào toàn dân bảo vệ ANTO năm 2017; Bằng khen có thành tích xuất sắc, tiêu biểu phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM năm 2018;

Bằng khen có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 -2018; Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (Khóa XII).

Đó là những việc làm của chú để mang đến niềm vui cho mọi người. Chú chia sẻ: “Học tập Bác, chúng ta cần sống vì mọi người, luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái “*Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều*”, bằng những hành động, việc làm cụ thể. Hãy chung sức, chung lòng sưởi ấm những người nghèo xung quanh chúng ta là việc làm thiết thực nhất để hưởng ứng “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

Năm 2024, với chuyên đề “An Giang học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân”, Đảng bộ xã Phú Xuân luôn bám sát vào nội dung chuyên đề để thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Tất cả những hành động vì cuộc sống hiện tại của chúng ta hôm nay đều chứng minh rằng chúng ta luôn không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo những gì Hồ Chủ tịch đã dạy, xứng đáng là “con cháu Bác Hồ” trong thời đại mới. Chính những nhận thức đó, hành động và việc làm đó đã góp phần xây dựng một xã hội văn minh, giàu đẹp, đất nước ngày một thêm vững mạnh với những người tài đức, những công dân có ích cho xã hội. Tuy hiện nay, trong xã hội vẫn còn tồn tại một bộ phận người chưa có nhận thức đúng đắn, còn phạm những sai lầm không đáng có, sống buông thả, ăn chơi, đua đòi, không chịu cố gắng. Một bộ phận khác lại quá ích kỉ chỉ biết đến bản thân, thậm chí vì lợi ích của bản thân mà làm hại người khác. Họ chưa có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của bản thân với chính

mình, với gia đình. Họ chưa thực sự noi gương để tiếp nối và giữ gìn những phẩm chất cao đẹp từ Bác, nhưng tôi tin rằng với nhiều tấm gương thực tế qua các cuộc tuyên truyền, nêu gương ngày một lan tỏa rộng của Đảng sẽ có sự tác động không nhỏ đến ý thức người dân, sẽ có sự chuyển biến tích cực đến nhận thức mỗi người. Bởi nếu chúng ta đi đâu cũng nghe, cũng gặp những con người tốt, những gương thật giữa đời thường thì sẽ có sự tác động không hề nhỏ đến quan điểm sống, giá trị tồn tại, trách nhiệm của bản thân mình đối với sự phát triển của đất nước.

Là một cán bộ tôi đều được tiếp thu các thông tin công tác tư tưởng, thông tin thời sự, được nghe tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong công tác học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh từ các đơn vị trong tỉnh, bản thân tôi cũng hiểu được rằng mình phải cố gắng hơn nữa để phục vụ nhân dân được tốt hơn; tuy nhiên phục vụ không phải là hỗ trợ về vật chất theo nhu cầu người dân mà là quan tâm đến tâm tư, chăm lo đời sống cơ bản của người dân, thân thiện, không hách dịch, không tham ô, không nhận hối lộ của dân; Tạo điều kiện khi có thể để người dân tự phấn đấu vươn lên mà không trông chờ ỷ lại vào chính sách, chế độ, đó mới là lâu dài; phục vụ cái họ cần, hỗ trợ họ nhìn về thực tế lâu dài, không tạm bợ.

*Phú Xuân, tháng 11 năm 2024*

**XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ  
BÍ THƯ**

**NGƯỜI VIẾT**

**Hà Thanh Long**

**Nguyễn Thị Bé Hiền**